

Số: 01/ĐA-UBND

Lâm Hợp, ngày 11 tháng 01 năm 2022

ĐỀ ÁN

**Lắp đặt hệ thống camera an ninh nhằm tăng cường quản lý trật tự xã hội,
an toàn giao thông trên địa bàn xã Lâm Hợp
giai đoạn 2022-2023**

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐỀ ÁN:

Lâm Hợp là xã miền núi nằm phía tây huyện Kỳ Anh, cách trung tâm huyện khoảng 28km. Có diện tích tự nhiên 61,65km²; Vị trí địa lý Phía Đông giáp xã Kỳ Tân; Phía Nam giáp xã Kỳ Lạc, Kỳ Sơn; Phía Tây giáp xã Kỳ Thượng; Phía Bắc giáp xã Kỳ Tây. Cách trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh 25 km về phía Tây Nam; có đường tỉnh lộ 551, tỉnh lộ 554, quốc lộ 12C đi qua tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hóa.. Với hơn 2300 hộ, 7900 nhân khẩu. Hàng ngày có hàng nghìn lượt người qua lại, giao thương, buôn bán nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông diễn biến rất phức tạp. Đây là điều kiện thuận lợi để các loại tội phạm hoạt động, các phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, xuyên tạc, chống đối các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Là nơi thuận tiện cho các hoạt động phạm pháp và nay sinh nhiều tệ nạn xã hội.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, sự quan tâm của các đội nghiệp vụ cùng với sự phối hợp của các đoàn thể và lực lượng xã hội khác, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, các vụ việc phức tạp xảy ra được giải quyết ổn định, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; tạo dựng niềm tin để quần chúng nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định an ninh chính trị, đặc biệt là các thế lực thù địch quyết liệt chống phá Đảng và Nhà nước ta, các loại tội phạm hoạt động ngày càng trắng trợn, liêu lĩnh với âm mưu, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, cụ thể như: các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng sơ hở những gia đình có điều kiện về kinh tế, trường học, cơ quan tiến hành cạy cửa, phá két, tủ...lấy cắp tiền, vàng, tài sản có giá trị vào đêm khuya hoặc lúc không có người bảo vệ; các đối tượng gây rối trật tự công cộng hoạt động liêu lĩnh. Bên cạnh đó hoạt động của các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc...còn nhiều tiềm ẩn gây phức tạp, biến tướng. Về trật tự an toàn giao thông, là nơi có các tuyến đường giao thông quan trọng cùng với lưu lượng phương tiện giao thông qua lại ngày càng đông trong khi cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp thời, ý thức người tham gia giao thông còn hạn chế khiến cho tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn chưa đảm bảo, tình trạng tai nạn giao thông diễn ra nhiều.

Xuất phát từ tình hình thực tế trên cũng như đáp ứng yêu cầu quan sát, theo dõi các tuyến đường, các khu vực quan trọng, các điểm tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động phạm tội, các hành vi vi phạm pháp luật, cần thiết phải xây dựng: “*Đề án lắp đặt hệ thống camera an ninh nhằm tăng cường quản lý trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn xã Lâm Hợp giai đoạn 2022-2023*”.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

- Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Viễn thông;
- Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT ngày 28/02/2017 quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

III. THỰC TRẠNG VIỆC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH CAMERA AN NINH TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN:

Thời gian qua, huyện Kỳ Anh là một trong những địa bàn có nền kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển nổi bật của tỉnh nhà, có sự tập trung đông đảo của các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị vũ trang, cơ quan truyền thông, các công ty, doanh nghiệp và số lượng lớn nhà hàng, các điểm vui chơi giải trí... Vì vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông cũng diễn biến hết sức phức tạp. Những năm gần đây các loại tội phạm hoạt động hết sức liều lĩnh, thủ đoạn tinh vi, táo tợn gây nên hoang mang trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, từ đầu năm 2020 Ủy ban nhân dân của nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai mô hình camera an ninh cũng như vận động các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tự nguyện đóng kinh phí để lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người, các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, trật tự ATGT để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội... tiêu biểu như xã Kỳ Châu.....

Xã Kỳ Châu là xã đầu tiên triển khai mô hình camera giám sát an ninh tại địa bàn huyện Kỳ Anh. Các mắt camera được kết nối với máy chủ tại phòng làm việc của đồng chí Trưởng Công an xã, thời gian qua hoạt động của các loại tội phạm diễn biến khó lường, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, khó phát hiện, tình hình về trật tự an toàn giao thông còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Từ năm 2020 trở lại nay, trên địa bàn có nhiều tin báo vụ việc về ANTT nổi lên là trộm cắp tài sản, đánh bạc và sử dụng pháo trái phép. Đặc biệt, trong số các vụ việc kể trên có nhiều vụ việc nghiêm trọng đã được giải quyết dứt điểm, nhanh chóng phát hiện đối tượng gây án thông qua việc sử dụng hệ thống camera an ninh.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỜI GIAN TỚI:

Thời gian tới, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Lâm Hợp tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định an ninh chính trị, đặc biệt là các thế lực thù địch, các đối tượng phản động quyết liệt chống phá Đảng và Nhà nước ta với âm mưu, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Tình hình tội phạm có xu hướng nghiêm trọng hơn với sự xuất hiện của một số phương thức, thủ đoạn mới, có quy mô, tính chất, mức độ nguy hiểm hơn... Về trật tự an toàn giao thông, là nơi có các tuyến đường giao thông quan trọng cùng với lưu lượng phương tiện giao thông qua lại ngày càng đông trong khi cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp thời, ý thức người tham gia giao thông còn hạn chế, dự báo thời gian tới, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tiếp tục tiềm ẩn nhiều phức tạp. Trong khi đó, lực lượng Công an xã còn mỏng so với địa bàn phụ trách; công an viên hoạt động kiêm nhiệm, số lượng ít ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

V. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Quan điểm:

- Việc xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình Camera an ninh phải được thực hiện đúng các quy định của pháp luật và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và vai trò phối hợp đồng bộ, tích cực của Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn đối với nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

- Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh phải luôn chủ động nắm bắt diễn biến tình hình ANTT tại từng thôn, tích cực phòng ngừa, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, kiên quyết không để lây lan, diễn biến phức tạp, hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự tại địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

2. Mục tiêu:

- Lắp đặt hệ thống Camera an ninh góp phần có hiệu quả vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động nắm chắc tình hình trong mọi tình huống không để đột xuất, bất ngờ xảy ra, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm như hành vi cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường... tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; đảm bảo 100% thôn, xóm trên địa bàn giữ vững ANTT; đảm bảo các khu dân cư có cuộc sống yên bình, lành mạnh, đoàn kết thống nhất, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước.

- Nâng cao ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu các hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật. Làm thay đổi ý thức của quần chúng nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật và các quy định của địa phương, kịp thời trích xuất hình ảnh, nhận diện người, phương tiện, thời gian, địa điểm để phục vụ quá trình điều tra xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

- Phát huy và ứng dụng thành công các thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

3. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

3.1. Nhiệm vụ:

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, năng lực điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí Thư Trung ương đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an; Quyết định số 34/2014/QĐ-YBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh; Các nghị quyết, Kế hoạch của chính quyền địa phương ban hành về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

- Kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục để nâng cao năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đảng viên cốt cán tại cơ sở. Nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật của lực lượng Công an xã vì đây là lực lượng thường xuyên trực tiếp tiếp xúc, vận hành mô hình, là lực lượng giám sát tình hình ANTT 24/24h thông qua các màn hình thu hình ảnh tại trụ sở cơ quan. Chính vì vậy, lực lượng Công an cần thường xuyên phối hợp với đơn vị thi công lắp ráp tiến hành công tác hướng dẫn kỹ thuật; tham gia học các lớp khoa học công nghệ thông tin để nâng cao trình độ.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, hiểu biết cho nhân dân, nhất là thế hệ đoàn viên thanh niên, các hộ kinh doanh, buôn bán trên các tuyến, trục đường giao thông; vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong mọi mặt của đời sống xã hội. Phát huy những nhân tố tích cực của các gia đình, dòng họ, thôn xóm trong thực hiện các phong trào tại cơ sở. Cần tiến hành những biện pháp, cách thức tuyên truyền vận động cụ thể, sinh động để thu hút người dân trên toàn địa bàn tự nguyện trang bị, tự lắp đặt camera. Cụ thể, lực lượng Công an xã phải thường xuyên phối hợp với các ban, ngành có liên quan trình chiếu những đoạn phim thực tế nói lên hiệu quả phòng ngừa tội phạm của những hộ, những tuyến đường đã gắn camera, nhằm giúp quần chúng nhân dân thấy được hiệu quả của mô hình. Đồng thời, lực lượng Công an xã có thể phối hợp với các đơn vị lắp ráp kỹ thuật để quá trình tuyên truyền cho người dân cụ thể hơn, hiệu quả hơn.

- Lắp đặt những đường truyền internet có gói cước cao nhằm ổn định tốc độ truyền dữ liệu hình ảnh từ các đầu ghi hình, camera về trụ sở Công an xã. Bên cạnh đó, trong quá trình tuyên truyền vận động, lực lượng tuyên truyền cần mang theo mẫu camera đang được sử dụng trong mô hình để người dân lấy các thông số kỹ thuật, nhằm giúp họ có thể trang bị những đầu ghi hình, thiết bị camera có các thông số phù hợp với các thiết bị thu hình tại trụ sở Công an xã để hình ảnh thu về có chất lượng tốt nhất. Đồng thời, những vị trí lắp đặt Camera cần trang bị những mái che, thường xuyên được lau chùi, vệ sinh... để các thiết bị ghi hình không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

- Sau khi theo dõi trên hệ thống camera phát hiện các đối tượng nghi vấn, lực lượng Công an xã phối hợp cùng với lực lượng quân sự xã, dân quân tự vệ,

tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật gây mất ANTT.

3.2. Giải pháp thực hiện:

Việc tổ chức thực hiện Đề án được chia thành 02 giai đoạn với những giải pháp cụ thể như sau:

- *Giai đoạn 1:* Giai đoạn chuẩn bị các nền tảng kỹ thuật và phi kỹ thuật cần thiết cho việc xây dựng hệ thống camera an ninh và triển khai lắp đặt tại các điểm quan trọng.

+ Xây dựng hoàn thiện kiến trúc hệ thống giám sát hình ảnh camera, căn cứ theo mô hình quản lý đã lựa chọn.

+ Triển khai xây dựng hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung: Tiến hành lắp đặt camera an ninh tại các điểm quan trọng, đảm bảo khả năng điều khiển tập trung từ Trung tâm (phòng làm việc của đồng chí Trưởng Công an xã) để kết nối trực tiếp vào hệ thống giám sát hình ảnh camera.

+ Triển khai cài đặt các phần mềm, ứng dụng phân tích hình ảnh nhằm hỗ trợ cho công tác vận hành, giám sát của các Trung tâm chỉ huy điều hành cấp xã.

+ Nghiên cứu đầu tư xây dựng hạ tầng, đường truyền cáp quang riêng kết nối và chia sẻ dữ liệu hình ảnh camera từ các hệ thống giám sát đến các Trung tâm.

- *Giai đoạn 2:* Giai đoạn mở rộng phạm vi quản lý, kết nối của hệ thống, từng bước hình thành và đưa vào sử dụng thống nhất một hệ thống quản lý và giám sát camera.

+ Hoàn thiện việc lắp đặt camera tại các điểm đã khảo sát, đồng thời mở rộng số lượng camera tại các khu vực trọng điểm để kết nối trực tiếp đến hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung.

+ Rà soát hệ thống camera sẵn có của người dân trên địa bàn xã, xây dựng quy hoạch và triển khai vận động, hỗ trợ kinh phí lắp đặt cho người dân để mở rộng hệ thống camera giám sát phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

+ Triển khai hoàn thiện các phần mềm phân tích hình ảnh, cảnh báo sớm với các tính năng nâng cao nhằm hỗ trợ cho tất cả các đơn vị kết nối vào hệ thống trong công tác chỉ huy, điều hành, quản lý nhà nước về trật tự xã hội.

+ Triển khai công tác tập huấn đội ngũ vận hành, đảm bảo kỹ thuật cho hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung.

VI. TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT:

1. Các điểm lắp đặt camera thuộc giai đoạn 1 (Góp ý)

.....
.....

2. Các điểm lắp đặt camera thuộc giai đoạn 2 (Góp ý)

.....
.....

3. Lắp đặt cụ thể:

Hệ thống camera phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Camera thân trụ hoặc bán cầu 8Mp trở lên;

- Hỗ trợ 3 luồng video, ống kính cố định 4mm góc quan sát 105.3°. Hồng ngoại 50m, độ nhạy sáng 0.002 Lux.

- Hỗ trợ công nghệ nén băng thông U-code. Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng WDR120db, chuẩn chống nước IP67.

Tính năng thông minh:

- Phát hiện hành vi: Intrusion, cross line, phát hiện chuyển động

- Nhận diện khuôn mặt, Defocus, Thay đổi cảnh

- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.

- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE.

* Đầu ghi hình chuyên dụng cho camera IP, đặt tại phòng đồng chí Trưởng công an xã.

- Đầu ghi hình NVR.

- Hỗ trợ camer độ phân giải lên đến 12MP.

- Xem lại đồng thời 16 kênh.

- Băng thông in/out: 300Mbps/200Mbps.

- Hỗ trợ camera VCA (có tính năng phân tích hình ảnh video thông minh).

- Cổng kết nối: HDMI/VGA, Alarm in/out 16/4, 2 USB, Dual RJ45 port.

- Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA (mỗi ổ max 8TB).

3.4. Phụ kiện kết nối:

- Tivi hiển thị hình ảnh camera:

- Độ phân giải 4K sắc nét gấp 4 lần tivi Full HD thông thường.

- Công nghệ Active HDR và HDR Effect.

- Nâng cấp hình ảnh độ phân giải thấp lên gần bằng 4K với 4K Upscaler.

- Công nghệ âm thanh DTS Virtual:X mang đến âm thanh vòm sống động mạnh mẽ.

- Hệ điều hành WebOS 4.0 dễ sử dụng, đi kèm remote thông minh hỗ trợ tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt cả 3 miền.

- Hỗ trợ chiếu màn hình điện thoại lên tivi và điều khiển tivi bằng điện thoại qua ứng dụng LG TV Plus.

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Dự kiến tổng mức kinh phí đầu tư:

- 304.822.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẻ bốn triệu, tám trăm hai mươi hai ngàn đồng - Có dự trừ kinh phí chi tiết kèm theo)

2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: (Xin ý kiến)

- Ngân sách xã:.....đồng

- Nguồn vận động xã hội hóa từ các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn xã:đồng.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công an xã:

- Là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân xã kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống giám sát hình ảnh camera, đảm bảo khai thác hiệu quả, đồng bộ các hệ thống; phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân

dân xã đối với việc triển khai Đề án, các kiến nghị và vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Tiếp nhận, vận hành và quản lý chung đối với tất cả các hệ thống camera quan sát và các hệ thống kỹ thuật giám sát, trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân xã thành lập Ban quản lý vận hành hệ thống camera, ban hành quy chế quản lý, lưu trữ, khai thác, chia sẻ và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với các hệ thống camera quan sát và dữ liệu hình ảnh ghi nhận từ các thiết bị này theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo việc vận hành hiệu quả, hợp pháp hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung.

2. Ban tài chính - ngân sách:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã quyết định, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố theo Đề án được phê duyệt, trên cơ sở đề xuất của Ban Công an xã và các đơn vị liên quan theo quy định pháp luật.

3. Ban chỉ huy quân sự:

- Triển khai cụ thể hóa các nội dung của Đề án vào việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh và chương trình công tác năm.

4. Ban văn hóa:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền để sớm đưa Đề án đi vào cuộc sống; kịp thời biểu dương các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt.

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã:

- Đề nghị hưởng ứng tích cực và tăng cường phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền vận động các hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia xây dựng, lắp đặt hệ thống camera an ninh trên toàn xã.

6. Ban cán sự các thôn.

- Căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể quần chúng nhân dân để cùng tham gia thực hiện Đề án này./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã;
- Ban cán sự các thôn;
- Lưu VP UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thái Hoa